

TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH
BCH ĐOÀN HUYỆN TUY PHƯỚC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 78 - CV/HĐTN

Tuy Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2023

"V/v tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW
Của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII."

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn.

Công văn số 780-CV/TĐTN-TG, ngày 17/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. (Có văn bản gửi kèm).

- Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: <https://by.tn/Ketluanso61cuabanbithutronguongdang>.

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: <https://by.tn/Chithiso13cuabanbithutronguongdang>.

2. Phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng" và phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; tăng cường hoạt động giám sát của đoàn viên thanh niên, người dân, cộng đồng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3. Chú trọng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; tuyên truyền bằng các nền tảng trực tuyến phù hợp, các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, các kênh truyền thông.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu:VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ**



Nguyễn Công Ý